

บ ร ร ณ ำ ธิ ก ำ ร แ ถ ล ิง

วารสารฉบับนี้เป็นฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กองบรรณาธิการ และคณาจารย์ผู้เขียนบทความในวารสารฉบับนี้ เสมือนเป็นตัวแทนชาวสถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดทำวารสารเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน ในโอกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ โดยมีท่านนายกสภาสถาบัน ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการดำเนินงานผลิตวารสารฉบับนี้ ด้วยพวกเราทราบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณ ในความใส่พระราชหฤทัยในชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกร ไม่ว่าจะเป็นด้านการฝึกอบรมและส่งเสริม วิชาชีพ การศึกษา การสาธารณสุข การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม พระองค์ทรงเป็น นักพัฒนาอาชีพ โดยเป็นองค์อุปถัมภ์โครงการศิลปอาชีพ ซึ่งช่วยส่งเสริมอาชีพให้ราษฎรรู้จักนำภูมิ ปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรในท้องถิ่นมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพรอดสายตาชาวโลก ลำพังแต่ ชาวบ้านก็คงไม่สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่ม การสนับสนุนของตลาดได้ ตลอดจนไม่สามารถทำการตลาดได้ผลดีเท่ากับการที่พระองค์เข้ามามีส่วนผลักดันในเรื่องนี้

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับนักพัฒนาประเทศ โครงการต่าง ๆ ที่ทรงริเริ่มใช้จะสำเร็จได้โดยง่าย แต่หากเป็นเพราะนอกจากจะมีพระปรีชาญาณและ ช่างสังเกตแล้ว ยังทรงใส่พระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งในโครงการของพระองค์ในทุก ๆ ด้านอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมาจนผลงานเป็นที่ประจักษ์

บทความในฉบับนี้แม้จะไม่ได้พูดถึงโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินงานตามพระราชดำริโดยตรง แต่ก็ได้สะท้อนให้เห็นสภาพปัญหาต่าง ๆ ของสังคมไทย อันทำให้พระองค์ต้องทรงงานในการช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการกินดีอยู่ดี มีงานทำ มีรายได้ และสามารถอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทยไว้ให้ลูกหลานสืบไป

ทางกองบรรณาธิการขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกันทำให้วารสารฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกสภาสถาบัน ฯพณฯ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ที่กรุณาสละเวลาและ แรงกายแรงใจให้การผลิตวารสารนี้ รวมทั้งคุณสมลักษณ์ วงศ์งามขำ ซึ่งเป็นผู้ตรวจแก้สำนวน ภาษาให้เหมาะสม คุณสร้อยทอง ช่อลำเจียก และคุณภัทรมะมาศ ชูเชิด เลขานุการของท่านที่สำนักงาน ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่กรุณาช่วยประสานงานโดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย ขอขอบพระคุณท่าน ผู้หญิงมนัสสินิตย์ วณิกกุล และท่านผู้หญิงจรัสจิตต์ ทีชะระ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของส่วนงานราชเลขาธุการ

ในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ที่ได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่คณะผู้จัดทำวารสาร
ขอบคุณท่านผู้เขียนบทความทุกคนและผู้รื้อยกรองถวายพระพรพระองค์ท่าน นอกจากนี้ยังขอขอบคุณ
อาจารย์พิมพ์อัจฉรา ดิลกคุณานันท์ สำนักบรรณสารการพัฒนา ที่ได้ให้คำปรึกษาและร่วมมือกับ
กองบรรณารักษารวบรวมเพื่อความสมบูรณ์ของรูปเล่ม รวมทั้งคุณอดิสรณ์ แก้วมรกต ฝ่ายโสตทัศนศึกษา
กองบริการการศึกษา ที่ได้ช่วยออกแบบปกหน้าและปกหลังของวารสารฉบับนี้

ขอพวกเราชาวสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พร้อมเพรียงกันถวายพระพรชัยมงคล
ของจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เทอญ

บรรณารักษารวบรวม